

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือ การออกแบบและบริหารจัดการทางกายภาพในย่านสถานบริการ เพื่อป้องกันอาชญากรรม โดยได้เลือกพื้นที่ศึกษาบริเวณ ย่านถนนข้าวสาร ย่านถนนรอยัลชิตตี้เอนิว และย่านถนนทองหล่อ โคเวิร์สควอร์ และค่าความสัมพันธ์ร้อยละ ได้นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม

จากการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ทั้ง 3 มีพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ของผู้มาใช้บริการ และลักษณะคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่แตกต่างกัน ทำให้แนวทางในการบริหารจัดการ และการออกแบบทางกายภาพมีแนวทางที่แตกต่างกันตามพื้นที่ดังนี้

ย่านถนนข้าวสาร การรักษาความปลอดภัยมีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม งบประมาณในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอาชญากรรมภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนให้ทั้งหมด เนื่องจากย่านดังกล่าวเป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้า บริการและสถานบันเทิง เป็นที่รวมตัวของชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวทำให้มีประชากรกลางวันและกลางคืนสูง คดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นส่วนมากเกิดบริเวณนอกเขตโครงการรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม

ย่านถนนรอยัลชิตตี้เอนิว การรักษาความปลอดภัยอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน ร่วมกับบริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชน การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในปัจจุบันยังไม่มียงบประมาณจากภาครัฐสนับสนุน ลักษณะทางกายภาพเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตกำหนดควบคุมสถานบริการ มีจำนวนประชากรกลางวันและกลางคืนสูง เนื่องจากเป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงานและสถานบันเทิง เวลากลางคืนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของวัยรุ่น คดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นส่วนมากเกิดขึ้นภายในพื้นที่ถนนรอยัลชิตตี้เอนิว และพื้นที่ใกล้เคียง

ย่านถนนทองหล่อ การรักษาความปลอดภัยอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ มีงบประมาณสนับสนุนในการป้องกันอาชญากรรมจากภาครัฐบาล แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ลักษณะทางกายภาพเป็นย่านธุรกิจ และที่อยู่อาศัยราคาแพง มีสถานบันเทิงแทรกตัวอยู่หลายบริเวณในพื้นที่ คดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นส่วนมากเกิดบริเวณถนนทองหล่อ และถนนเอกมัย

ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อ แนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการบริหารจัดการและการออกแบบ จุดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอาชญากรรมเพื่อป้องกันอาชญากรรม และแนวทางการหางบประมาณด้านการป้องกันอาชญากรรมภายในพื้นที่